



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/๑๑๓๔

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายสำคัญของรัฐบาล (๑๘ - ๒๕ พ.ค. ๖๐)

เรียน ผอ.สทท./ผอ.สพข. ๑ - ๘ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (War Room) เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และมติที่ประชุมมอบหมายให้ สพป. จัดทำข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งให้ สทท. ในสังกัด สพข. ๑ - ๘ และ ส.ปชส. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสื่อและเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงหลัก เคเบิลทีวี อ.ป.ม.ช. เร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด รวมทั้งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.ทาง E-mail : [anyong607@gmail.com](mailto:anyong607@gmail.com) ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ โดยข่าวสารและบทความประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดย สพป. ขอส่งประเด็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความปรองดอง
๓. คดีรับจำนำข้าว
๔. การส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่
๕. การคาดหมายสภาพอากาศ
๖. การเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือคลิปที่ไม่เหมาะสม
๗. เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

ในการนี้ สพป. ขอส่งบทความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ เรื่อง มาเพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางอรวิณ บุตรวงศ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๒๒๔๖ ๘๔๘๒ และ นางสาวณัชพร ถ้ำสิงห์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๗๗๑๐ ๙๓๙๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวรัญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สพป.

## รายละเอียดเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์

### บทความประชาสัมพันธ์

๑. เปลี่ยนวิธีการทำนาสู่นาแปลงใหญ่
๒. สินเชื่อ ๒.๓ หมื่นล้านจูงใจชาวนาร่วมเกษตรแปลงใหญ่

แนวทางปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการสื่อ

วันที่ ๑๘ - ๒๕ พ.ค. ๖๐

พื้นที่	ประเด็น	รายละเอียดประเด็น
ทุกภาค	การปกป้องเขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	<p>๑. เผยแพร่พระราชดำริและพระบรมราโชวาท แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๒. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระมหากษัตริย์องค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
ทุกภาค	การสร้างความปลอดภัย	<p>ประชาชนสัมพันธ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่พยายามสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมุ่งให้คนที่มีความคิดต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสันติสุข ด้วยการเคารพกติกาสังคมที่กำหนดร่วมกัน ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติและความร่วมมือเป็นสำคัญ ผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง ควรเปิดใจให้กว้างและรับฟังข้อมูลความจริงรอบด้าน ไม่ควรใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น การบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อบ่มเพาะความเกลียดชังในสังคม</p>
ทุกภาค	คดีรับจำนำข้าว	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว และความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการระบายนายข้าวที่เหลือในสต็อก</p> <p>๒. สร้างการรับรู้ว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่ต้องการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และสร้างการรับรู้ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ที่ให้ความเป็นธรรมกับบุคคลทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ</p> <p>๓. ตอบโต้กลุ่มผู้เสียหายประโยชน์และแนวร่วม ที่ออกมากบดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนฐานรากโดยปราศจากข้อเท็จจริง เช่น เศรษฐกิจซบถ หรือ รัฐบาลถึงแตก</p>
ทุกภาค	การส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่	<p>๑. สร้างการรับรู้แนวคิดการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย มาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการการผลิตอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงการตลาด และมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น</p> <p>๒. ขยายผลความสำเร็จตัวอย่างของการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เป็นรูปธรรม (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่) เน้นเกษตรกรได้อะไร ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้อย่างไร</p>
ทุกภาค	การคาดหมายสภาพอากาศ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การคาดหมายสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของส่วนราชการภาครัฐ</p>
ทุกภาค	การเผยแพร่หรือสื่อต่อภาพหรือคลิปที่ไม่เหมาะสม	<p>ขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนง ไม่เผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือคลิป ที่แสดงถึงความรุนแรง โหดร้ายผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เนื่องจากจะเป็นการต่ออายุความรุนแรงที่เกิดขึ้นและอาจส่งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือรูปคดี</p>
ทุกภาค	เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม	<p>ประชาสัมพันธ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะป้องกันการใช้สื่อโซเชียลในทางที่ไม่ดี ด้วยการปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบเว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ก ที่ไม่เหมาะสม ไม่กดแชร์ กดไลค์ หรือ ส่งต่อ หรือ แจ้งสายด่วน ๑๒๑๒ หรือ e-mail : 1212@miact.go.th กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>